
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ คร้ังท่ี ©/๒๕๖๕ 

วันท่ี ©๒ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑0.๐0 น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน

รายซื่อผ้เข้าประชุม
ลำดับ ซ่ือ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือซื่อ หมายเหตุ

๑ นายปองธรรม ม้าแก้ว ประธานสภา อบต.
๒ นางสาวประไพ ผลประโยขน์ รองประธานสภา อบต.
๓ นายสุพจน์ แก้วสว่าง ส.อบต.หมู่ท่ี ๑
(^ นายมาลัย เทียนสุวรรณ ส.อบต.หมู่ท่ี ๓ 1 '^
๕ นางสาวสม'บ้ต ภักดีโสภณ ส.อบต.หมู่ที่ ๕ ฟ ©  ะ & เ& '# ร ) # (
๖ นายอนุภาพ ก่อแก้ว ส.อบต.หมู่ท่ี ๖ ฟ '— ' -
๗ นายณรงค์ดักดี้ เทียมทอง ส.อบต.หมู่ท่ี ๗ ฟ ! ^ ^ 4 0
๘ นายนาฎ วงศ์ทองดี เลขานุการสภา อบต.



รายซ่ือผ้เข้าร่วมประชุม
ลำดับ ซ่ือ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือซื่อ หมายเหตุ

๑ นายยุทธ'นา เมืองเล็ก นายก อบต.หนองโสน
๒ นายศักดึ๋ศรี ลาภประสิทธิ้ รองนายก อบต.หนองโสน ^ ะะะ̂
๓ นางสาวอัมพร โขมพัตรา รองนายก อบต.หนองโสน } น*&
(8̂ นางสาวพาขวัญ ไซยนันทน์ เลขานุการนายก อบต.หนองโสน
๕ นางราซวรัอนุกูล รักษาการหัวหน้าสำนักปลัด
๖ นางวารุณี ขำสวัสดิ้ ผอ.กองคลัง
๗ นางสาวอุไร ดวงเดือน ผอ.กองช่าง ^ ^5 ^  ๕ } '
๘ นายสกุนต์พงษ์ ศรีวรนาถ ผอ.กองการศึกษาฯ ---------------------------^

๙ นางสาวประไพ สืบพราหมณ์ รักษาการผอ.กองส''16*15ณ.1 ฉ์6|
๑๐ นางสาวอัจฉราพร รักดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผ่นๆ
(5X5) นายกุลโรจน์ บุญสอาด เจ้าพนักงานธุรการ ' ผ ■่ ฯ/0)วั0 เ-ณ์ (^0)บ-0^๐ /  /
3^ 7(̂ 7ร^ เ^^  (ฮิา 1&- 5 อ ั^ ^ )ฯ / \  กุ
จ ^ ) ๙  สืบVX
9^5 น1า& เ& ,^  ด ั^ *  ผ ุ โ!/,สืบ 6
0 เ ^ ๙  ^ ๆ^^?^ เๆ  ̂ ^ น ้^ X V  •̂รี’
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3 ๙  1โ ร } ^ / / / ^๕  ^  9 ะ ะ ะ ะ ^



๓

เวลา ๑๐.๐0 น.
นายปองธรรม ม้าแก้ว. 
ประธานสภา อบต.

ระเบียบวาระท่ี ๑
นายปองธรรม ม้าแก้ว 
ประธานสภา อบต.

ระเบียบวาระท่ี ๒
นายปองธรรม ม้าแก้ว 
ประธานสภา อบต.

มติท่ีประชุม

ระเบียบวาระท่ี ๓
นายปองธรรม ม้าแก้ว 
ประธานสภา อบต.

ระเบียบวาระท่ี ๔
นายปองธรรม ม้าแก้ว 
ประธานสภา อบต.

ระเบียบวาระท่ี ๕
นายปองธรรม ม้าแก้ว 
ประธานสภา อบต.
น.ส.อัจฉราพร รักดี 
นักวิเคราะห์ฯ

ขอเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ คร้ังท่ี ๑/ ๒๕๖๕ วันอังคารที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ 
- วันนี้เปินการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสภา อบต 

หนองโสน ซ่ึงมีผม นายปองธรรม ม้าแก้ว ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม และมีท่าน 
ปลัดนาฎ วงศ์ทองดี เป็นเลขานุการสภาฯ ขอสวัสดีคณะองศ์ประชุม ซึ่งมีสมาขิกทั้งหมด 
๖ ท่าน ซึ่งวันนี้ก็มาไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ขอสวัสดีไปยังคณะผู้บริหาร ได้แก่ ท่านยุทธนา 
เมืองเล็ก นายก อบต.หนองโสน, ท่านศักดิ้ศรี ลาภประสิทธิ้ รองนายก อบต.หนองโสน 
คุณอัมพร โขมพัตรา รองนายก อบต.หนองโสน และคุณพาขวัญ ไซยน้นทน้ เลขานุการ 
นายก อบต.หนองโสน และหัวหน้าส่วนราชภาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอสวัสดี 
ทุกท่านครับ

เร่ืองท่ีประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุม 
- ไม่ มี -

เร่ืองรับรองรายงานการประชุม
- การพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๕ 

เม่ือวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ขอเชิญท่านสมาขิกตรวจสอบแกไข เชิญครับ
- มีท่านอื่นแก้ไขอีกหรือไม่ ผมขอมติที่ประชุมนะครับ ถ้าสมาชิกสภาท่านใดเห็นขอบ 

รับรองรายงาบการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๕ วับท่ี ๑ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๕ ยกมือครับ

-ม ีมต ิร ับ รองรายงาน การป ระช ุม สภ าสม ัยสาม ัญ  สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๕ 
จำนวน ๖ เสิยง
กระทู้ถาม 
- ไ ม ่ ม ี  -

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
- ไม่มี -

เร่ืองท่ีเสนอใหม่
๕.๑ แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕ แก้ไข คร้ังท่ี ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕

- กราบเรียบท่านประธานสภาที่เคารพ, ท่านนายก อบต. และสมาชิกสภาทุกท่าน 
๑. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท่าแผนพัฒนาขององศ์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๔ การแก้ไข หมายความว่าการแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนา 
หร ือแผนการดำเน ินงานให ้ถ ูกต ้อง โดยไม ่ท ่าให ้ว ัตถ ุประสงค ์และสาระสำคัญเด ิม 
เปลี่ยนแปลงไป



นายปองธรรม ม้าแก้ว 
ประธานสภา อบต.
น.ส.อัจฉราพร รักดี 
นักวิเคราะห์ฯ

นายปองธรรม ม้าแก้ว 
ประธานสภา อบต.

๒. หมวด ๔ การแก้ไข การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ข้อ ๒๑ การแก้ไข 
แผนพัฒนาเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น
๓. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘ ให้เพิ่มเติมความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของข้อ ๒๑ 
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ “ เมื่อผู้บริหารได้เห็นขอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปีด 
ประกาศให้ประซาซนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น 
เห็นขอบพร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอและจังหวัดทราบด้วย”
ซึ่งแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕ แก้ไข คร้ังท่ี ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ดำเนินการ 
ตามระเบียบฯ และประกาศใข้แล้วเมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ จึงขอแจ้งให้ที่ประซุม 
สภาแห่งนี้ทราบคะ
๕.๒ แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๖ -  ๒๕๗๐ แก้ไข คร้ังท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๕

- กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ, ท่านนายก อบต. และสมาซิกสภาทุกท่าน
๑. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๔ การแก้ไข หมายความว่าการแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนา 
หร ือแผนการดำเน ินงานให ้ถ ูกต ้อง โดยไม,ทำให ้ว ัตถ ุประสงค์และสาระสำคัญเด ิม 
เปลี่ยนแปลงไป
๒. หมวด ๔ การแก้ไข การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ข้อ ๒๑ การแก้ไข 
แผนพัฒนาเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น
๓. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘ ให้เพิ่มเติมความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของข้อ ๒๑ 
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ '‘เมื่อผู้บริหารได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิด 
ประกาศให้ประซาซนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น 
เห็นชอบพร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอและจังหวัดทราบด้วย”
ซึ่งแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ -  ๒๕๗๐ แก้ไข ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ดำเนินการ 
ตามระเบียบๆ และประกาศใช้แล้วเมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ จึงขอแจ้งให้ที่ประชุม 
สภาแห่งนี้ทราบคะ
- มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีซึ่งตามระเบียบๆ แจ้งให้ที่ประชุมทราบครับ

ท่ีประขุม - รับทราบ



นายปองธรรม ม้าแก้ว 
ประธานสภา อบต.

นายปองธรรม ม้าแก้ว 
ประธานสภา อบต.

มติท่ีประชุม

นายปองธรรม ม้าแก้ว 
ประธานสภา อบต.

๕.๓ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕ เพิ่มเติม คร้ังท่ี ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้!ขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ เพื่อประโยซม่ฃอง 
ประซาขน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตาม 
ขั้นตอน ดังนี้
๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที, 
เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเปีนเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ 
เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภา 
องค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและ 
องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย
ซ ึ่งรายละเอ ียดโครงการและเหต ุผลความจำเป ็นอยู่ในร่างแผนพัฒนาท ้องถ ิ่น พ.ศ. 
๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้ 
ทุกท่านแล้วคะ)
- มีท่านใดสงสัยหรือไม่ครับ เพื่อดำเนินการตามกระบวนการเรื่องขอความเห็นชอบ 
ต่อที่ประชุมสภาแห่งนี้ครับ หล ังจากการพ ิจารณาเห ็นชอบร่างแผนพ ัฒนาท ้องถ ิ่น  
คณะท่านผู้บริหารจึงประกาศใช้ต่อไปครับ

-ท ี่ประช ุมร ่วม ก ัน พ ิจารณ า และม ีมต ิเห ็นชอบร่างแผนพ ัฒ นาท ้องถ ิ่น  พ.ศ. 
๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕ เพ่ิมเติม คร้ังท่ี ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๖ เสียง
๕.๔ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ -  ๒๕๗๐ เพิ่มเติม คร้ังท่ี ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของ 
ประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตาม 
ขั้นตอน ดังนี้
๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ 
เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประซาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ 
เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภา 
องค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและ 
องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย
ซ ึ่งรายละเอ ียดโครงการและเหต ุผลความจำเป ็นอยู่ในร่างแผนพ ัฒนาท ้องถ ิ่น  พ.ศ. 

๒๕๖๖ -  ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให ้ 
ทุกท่านแล้วคะ)



๖

นายปองธรรม ม้าแก้ว 
ประธานสภา อบต.

- มีท่านใดสงลัยหรือไม่ครับ เพื่อดำเนินการตามกระบวบการเรื่องขอความเห็นขอบ 
ต่อท ี่ประชุมสภาแห่งน ี้ครับ หล ังจากการพ ิจารณาเห ็นขอบร่างแผนพ ัฒนาท ้องถ ิ่น  
คณะท่านผู้บริหารจึงประกาศใข้ต่อไปครับ

มติท่ีประชุม - ท ี่ประช ุมร ่วมก ันพ ิจารณา และม ีมต ิเห ็นชอบร ่างแผนพ ัฒ นาท ้องถ ิ่นพ.ศ. 
๒๕๖๖ -  ๒๕๗๐ เพ่ิมเติม คร้ังท่ี ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๖ เสืยง

นายปองธรรม ม้าแก้ว 
ประธานสภา อบต.

๕.๕ ร่างข้อบัญญัติ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๕ 
เนื่องด้วยบายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ได้เสนอญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ของ 
องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๑ เรื่อง เพื่อขอความเห็นขอบจากสภา รายละเอียด 
ดังนี้

นายปองธรรม ม้าแก้ว 
ประธานสภา อบต. 
บายนาฎ วงศ์'ทองดี 
ปลัด อบต.

- การพิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติฯ เร่ือง สถานทีจ่ำหน่ายอาหารและสถานท่ี 
สะสม อาหาร พ.ศ......... เชิณเจ้าหน้าที่ครับ
- การพิจารณาร่างข้อบัญญัติว่าด้วยงบประมาณ พิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้
และข้อบัญญัติตำบลที่ไม่ได้ว่าด้วยงบประมาณ สามารถพิจารณาได้สามวาระรวดเดียว 
ได้ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ ดังกล่าวจะต้องมีการพิจารณาเป็นสามวาระ คือวาระที่ ๑
ฃั๋นรับหลักการ วาระที่ ๒ แปรญัตติ วาระที่ ๓ การลงมติ ต่อไปขอเชิญ จนท.ชี้แจง 

น.ส.ประไพ สืบพราหมณ์ - กราบเรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภา อบต. ทุกท่านค่ะ วาระที่ ๑ หลักการให้มี 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขฯ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสนว่าด้วยสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่

นายปองธรรม ม้าแก้ว 
ประธานสภา อบต.

สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้เป็นหลักในการดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ 
และเงื่อนไขในการขออนุญาตการออกใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายและสถานที่สะสม 
อาหาร อัตราค่าธรรมเนียม ตลอดจนหลักเกณฑ์ต่างๆ เพื่อประโยขน้ในการควบคุมดูแล 
และกำก ับด ูแลสถานท ี่จำหน ่ายอาหารและสถานท ี่สะสมอาหารให ้ถ ูกส ุขล ักษณ ะ 
ซ ึ่งพระราชบัญญัต ิสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแกไข 
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้[ห้อำนาจจึงตราข้อบัญญัตินี้ขึ้น 
- สมาชิกสภา อบต.ทุกท่านรับทราบหลักการร่างข้อบัญญัติฉบับนี้แล้ว ผมขอมติข้ันรับ 
หลักการร่างข้อบัณณ์ติ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.......

มติที่ประชุม
นายปองธรรม ม้าแก้ว

- มีมติ เห็นชอบรับหลักการร่างข้อบัญญัติๆ จำนวน ๖ เสียง
ต่อไปวาระที, ๒ การแปรญัตติ ขอให้ทางเจ้าหน้าที่ขี้แจง

ประธานสภา อบต.
น.ส.ประไพ สืบพราหมณ์ - ร่างข้อบัญญัติ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขฯ(รายละเอียดเอกสารที่แจกให้ทุกท่านแล้วค่ะ)
นายปองธรรม ม้าแก้ว 
ประธานสภา อบต.

- สมาชิกสภา อบต.ทุกท่านรับทราบรายละเอียดร่างข้อบัญญัติฉบับนี้แล้ว ผมขอมติขั้น 
แปรญัตติ

มติท่ีประชุม - ไม1มีการแปรญัตติ เห็นชอบ จำนวน ๖ เสียง



นายปองธรรม ม้าแก้ว

ประธานสภา อบต.

มติท่ีประชุม

ระเบียบวาระท่ี ๔
บายปองธรรม ม้าแก้ว 
ประธานสภา อบต. 
นางวารุณี ขำสวัสด๋ึ 
ผอ.กองคลัง

นายณรงค์ดักดี้ เทียมทอง 
ส.อบต.หมู่ที' ๗

นางวารุณี ขำสวัสด๋ิ 
ผอ.กองคลัง

นายยุทธนา เมืองเล็ก 
นายก อบต.

มติท่ีประชุม
ผอ.โรงเรียนวัดสิงห์

ต่อไปวาระที่ ๓ การลงมติ ท่านสมาซิกสภา อบต.ทุกท่านได้พ ิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ 
ดังกล่าว
เพื่อขอมติพิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติฯ ต่อไป

- มีมติพิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติๆ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสม
อาหาร พ.ศ.......  จำนวน ๖ เสียง

เรื่องอื่น  ๆ (ถ้ามี)
- มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่ครับ

- เรียนประธานสภา อบต.หนองโสน สมาซิกสภา อบต.หนองโสน คณะผู้บริหารและ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางวารุณี ขำสวัสดิ๋ ผอ.กองคลัง อบต.หนองโสน ขอความ 
เห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ในเรื่องการไข้บริการของธนาคาร 
ในรูปแบบธุรกรรมการให ้บริการด ้านการเง ินทางอ ิเล ็กทรอน ิกส ์ซ ึ่งเร ียกว่า ระบบ 
0วโเว๐โล*6 ๐ก(เก6 จุดประสงค์ เพ ื่อให้การบริการด้านการเงินของ อบต.เป็นไปด้วย 
ความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และลดความเสี่ยงด้านการเงินและด้านข้อมูลบัญชี ซ่ึง 
เป็นการโอนเงินระหว่างบัญชีโดยตอนนี้ อบต.ใช้ธนาคารกรุงไทยอยู่แต่มืความจำเป็นต้อง 
จ่ายเงินไปยังต ่างธนาคาร คือ ธนาคาร ธกส. และธนาคารออมสิน โอนเข้าบัญชีต่าง 
ธนาคาร จึงขอมติสภา เพื่อจะไปขอธนาคารต่างๆ ยกเว้นค่าธรรมเนียมการขอใช้บริการ 
โอนเงินทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อไปคะ
- เรียน ประธานสภา อบต.หนองโสน สมาซิกสภา อบต.ทุกท่าน ผม นายณรงค์ดักดิ๋ 
เท ียมทอง ส.อบต.หมู่ที่ ๗ ขอสอบถาม ผอ.กองคลังระบบ 0วโเว0 โล16 อก(เท6 มีทาง 
อบต.อื่นๆ ดำเน ินการแล ้วหรือไม ่ กรณ ีการโอนเง ินไม ่จ ่ายเป ็น เช ็ค ม ีเอกสารใด 
ประกอบการเบิกจ่าย เพื่อให้ทางคณะผู้บริหารสามารถตรวจสอบถึงความถูกต้อง ความ 
โปร่งใสได้
- เรียนท่านประธานสภา และที่ประชุมค่ะ ดิฉันนางวารุณี ขำสวัสด๋ิ ขอชี้แจงเกี่ยวกับ 
แนวทางการโอนเงินนี้ มีระบบอีเมล์แจ้งเตือน มีการพิมพ์เอกสารประกอบการเบิกจ่าย 
จากในระบบทางการเงิน เสนอให้ผู้บริหารทราบทุกครั้งคะ
- เรียนประธานสภา อบต. สมาซิกสภา อบต.และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายยุทธนา 
เมืองเล็ก นายก อบต.หนองโสน ขอชีแ้จง ทางคณะผู้บริหารมีการตรวจสอบเอกสารการ 
เบิกจ่ายทางการเงินทุกครั้ง ขอแจ้งให้สมาซิกสภา อบต.ทุกท่าน ทราบครับ

- ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ จำนวน ๖ เสียง
- เรียนประธานสภา อบต. สมาซิกสภา อบต.คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ดิฉัน ขอประซาสัมพันธ์เร ื่องการรับสมัครเด ็กเล ็กเข ้าเร ียน ซ ึ่งตามทะเบียนแล้วยังม ี 
เด ็กน ักเร ียบท ี่อย ู่ในเกณ ฑ ์สามารถเข ้าเร ียนได ้อ ีกมาก ดังนั้น ทางโรงเร ียนจึงฝาก 
ประซาสัมพันธ์ให้ทราบว่าทางโรงเรียนมีสวัสดิการต่างๆ มากมายซึ่งสามารถเข้าไป 
สอบถามโดยตรงได้เลยคะ



นายปองธรรม ม้าแก้ว - มีท่านใดเสนอแนะ หรือ สอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมขอขอบคุณคณะ
ประธานสภา อบต. ผู้บริหารทุกท่าน, หัวหน้าส่วนราชการ, พนักงานเจ้าหน้าที่ และท่านกำนันสาธิต บัวมณี

และจนท.ฝ่ายปกครอง ที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมสภาในวันนี้ ขณะนี้ ©ค.๔๐ น.
ผมขอปิดประชุมครับ

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๔๐ บ.

( ล ง ซ ื่อ ) ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ / ^  ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
(นายนาฎ วงศ์ท่องดี)

เลขานุการสภาองศ์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ ได้พิจารณาตรวจรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว จึงลง 
ลายมือซื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงซ่ือ (IXป้บั/!'ส่^ ^  เ ^ V / / ^ 0  
(นายณรงค์คักดี้ เทียมทอง)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประขมฯ

(ลงซ่ือ) ป ี^ # ^
(นายสุที่จน์ แก้วสว่าง)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชมฯ

(ลงซ่ือ) ( ^ ม ้? )  ร(■ ก0)1^'5า ^  
(นางสาวสมบัติ ภักดีโสภณ)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชมฯ

สภาองศ์การบริหารส่วนตำบลหนองโสนในการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยท่ี © คร้ังที ร,/๒๕๖๕ 
เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ได้รับรองรายงานกาประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งท่ี ©/๒๕๖๕ 
คร้ังน้ีแล้ว

(ลงซ่ือ) ^ผู้ตรวจบันทึกการประชุม
(นายปองธรรม ม้าแก้ว)

ประธานสภาองศ์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน


